

แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	แผนงาน โครงการคีนควายใหญ่ ควายนามสู่เมืองอุบลราชธานี	เพื่อขยายพันธุ์กรรมควายใหญ่ ควายนาม โดยวิธีการผสมเทียมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย / เพื่อพัฒนาคุณภาพและปริมาณการผลิตส่งเสริมการตลาดสร้างรายได้จากมูลค่าเพิ่มของควายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ให้มีความยั่งยืน/เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์พื้นถิ่น ภูมิปัญหาทำให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง/เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงควายสู่สินค้า ลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานและภาวะโลกร้อน และรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-๑๙)	คัดเลือกแม่ควายที่จะเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติเป็นแม่ควายที่เคยให้ลูกมาแล้ว (แน่นอน) มีความสมบูรณ์พันธุ์ สุขภาพแข็งแรง มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ซม./พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ควายโดยวิธีการฉีดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์แม่พันธุ์ควายและการเป็นสัตว์ตามธรรมชาติ/ผสมเทียมแม่ควายโดยใช้น้ำเชื้อจากควายพ่อพันธุ์/ตรวจท้องแม่ควายโดยการอัลตราซาวด์/ติดตามลูกควายที่เกิดจากการผสมเทียม/ปรับปรุงการเลี้ยงให้มีระบบ GFM	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ๒๕ อำเภอ / จำนวนควายเพศเมีย ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเทียม ๕,๐๐๐ ตัว/จำนวนลูกเกิดจากแม่ที่ได้รับการผสมเทียมจำนวน ๓,๐๐๐ ตัว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ /ปศุสัตว์อำเภอ ๒๕ อำเภอ/ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
๒	โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี	๑. เพื่อยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงทั้งระบบครบวงจร ๒. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ	ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง /รับสมัครคัดเลือกเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ/ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ/กำหนดแผนและดำเนินการผสมเทียมโคเนื้อพันธุ์ดี (ชาร์โลเลส์ แองกัส วากิว) ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี/ส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง และลดต้นทุนการผลิตสร้างเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer	๒๕ อำเภอ ๒๑๙ ตำบล	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ /ปศุสัตว์อำเภอ ๒๕ อำเภอ/ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
๓	ตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง	สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะในโคขุนที่จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (strip test) /สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรขุน	๒๕ อำเภอ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์/กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/ปศุสัตว์อำเภอ ๒๕ อำเภอ/ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี
๔	แผนงาน ป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์	๑ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เก็บรักษาเนื้อสัตว์และซากสัตว์ที่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มา และไม่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘	กิจกรรม ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (บางแห่งมีการเข้าตรวจสอบมากกว่า ๑ ครั้ง)	๕๖ แห่ง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีห้องเย็น/ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี

แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
		๒ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของเนื้อสัตว์และซากสัตว์อย่างถูกต้อง เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันลักลอบการนำเข้าสินค้า/ส่งออกปศุสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘	กิจกรรม ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	๕๖ แห่ง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๗	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีห้องเย็น/ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี
		๓ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายขับเคลื่อนยุทธการ การลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ชื่อนำเนาแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) และสร้างความเข้าใจการขออนุญาตเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์และซากสัตว์	กิจกรรม จัดการประชุมอบรมผู้ประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น)	๑ ครั้ง	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีห้องเย็น
๕	สำรวจเสถียรเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ	เพื่อสำรวจเสถียรเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ	สำรวจเสถียรเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ	๒๕ อำเภอ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ/ ปศุสัตว์อำเภอ
๖	รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดโรคระบาดสัตว์ในจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อใช้วางแผนในการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดสัตว์	อัปเดตข้อมูลการเกิดโรคระบาดลงในระบบ e-Smart Surveillance หรือระบบ thai rabie และแจ้งข้อมูลการเกิดโรคระบาด การเฝ้าระวังโรคให้ทุกอำเภอทราบ เพื่อประสานงานในพื้นที่ในการควบคุมโรคระบาดต่อไป	๒๕ อำเภอ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/ ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี/ ปศุสัตว์อำเภอ